

UBND HUYỆN BẾN CẦU
BCĐ PHONG TRÀO
“TĐĐKXDĐSVH VÀ CTGD”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bến Cầu, ngày 07 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO THAM LUẬN

Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng xét tặng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Kính thưa:

- Quý vị lãnh đạo, quý vị Đại biểu!
- Thưa các đ/c tham dự hội nghị!

Trước hết, tôi xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu có mặt trong nghị hội hôm nay.

Hôm nay, tôi rất vinh dự được trình bày tham luận trước Hội nghị với chủ đề: Huyện Bến Cầu: Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng xét tặng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” - đây được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong việc tập trung nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa. Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong Phong trào TĐĐKXDĐSVH, góp phần nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở và tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng tạo sự lan tỏa ở địa phương.

Những năm qua, trên địa bàn huyện Bến Cầu thường xuyên quan tâm việc nâng cao chất lượng xây dựng các danh hiệu văn hóa, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đời sống văn hóa và là nội dung chính của Phong trào TĐĐKXDĐSVH nhằm hướng đến xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư văn minh, có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.

Qua thực hiện các phong trào, hiện nay tại địa phương dễ dàng nhận thấy sự đổi thay mạnh mẽ trong việc xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ sở. Việc xây dựng gia đình văn hóa được đưa vào quy ước; việc thực hiện quy ước trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để bình xét danh hiệu gia đình văn hóa.

Mỗi công dân biết chọn lọc tiếp thu những giá trị văn hóa mới của gia đình hiện đại, kế thừa, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa gia đình truyền thống, tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt tín ngưỡng.

Thông qua việc thực hiện các tiêu chí của phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và giữa gia đình với cộng đồng xã hội ngày càng gắn kết chặt chẽ hơn. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo, nhiều tấm gương người tốt việc tốt được lan tỏa, nêu cao ý thức tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cơ sở, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Việc xét công nhận các danh hiệu văn hóa trong thời gian qua đã được thực hiện đúng nguyên tắc, khách quan, công bằng, dân chủ và công khai. Từ đó, đưa phong trào xây dựng "Gia đình văn hóa", "Khu dân cư văn hóa" đi vào đời sống, trở thành phong trào thi đua yêu nước rộng lớn thu hút sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Hàng năm, trên cơ sở các tiêu chí đánh giá, chấm điểm theo quy định và xét thực tế việc thực hiện các phong trào thi đua của từng địa phương. Qua đó, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã trao đổi, thảo luận, xem xét, cho ý kiến đánh giá với từng tiêu chí bình xét đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Đồng thời, tập trung phân tích, làm rõ những tiêu chí chưa đủ điều kiện. Việc tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa ở khu dân cư là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực, để các gia đình gương mẫu, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương và nơi cư trú. Từ đó, các ấp, khu phố đẩy mạnh các phong trào thi đua do địa phương phát động góp phần xây dựng huyện Bến Cầu ngày càng phát triển. Trên cơ sở bình xét này, Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các xã, thị trấn thống nhất danh sách, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện ban hành quyết định công nhận các danh hiệu văn hóa cho các đơn vị hằng năm. Tính đến cuối năm 2024 tổ chức triển khai công tác đăng ký Gia đình văn hóa được 19.516/19.833 hộ đạt 98.40%. Kết quả bình xét Gia đình văn hóa năm 2024 đạt 18.572/19.516 hộ đạt 95.16%; 41/41 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa đạt 100%; 67/67 đạt đơn vị văn hóa; chợ vệ sinh, trật tự, an toàn 4/4 chợ, đạt 100%; cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo văn minh đạt 24/24; xã nông thôn mới 8/8 xã (trong đó có 3 xã đạt NTM nâng cao chiếm tỷ lệ 37,5%); thị trấn Bến Cầu đạt chuẩn đô thị văn minh. Ngày hội gia đình được tổ chức qui mô, chất lượng, có 18 gia đình tham gia; tham gia Ngày Hội gia đình cấp tỉnh đạt giải Nhì toàn đoàn; tổ chức biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu có 20 gia đình được biểu dương, giới thiệu cấp tỉnh biểu dương, khen thưởng 05 GĐVH tiêu

biểu. Đồng thời, tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, gia đình Việt Nam 28/6...

Kính thưa toàn thể Hội nghị!

Phát huy thành tích đạt được trong năm 2024, trong năm tới ngành Văn hóa và Thông tin Bến Cầu tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng xét tặng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào TĐĐKDĐSVH như sau:

- Thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và lối sống, nếp sống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, địa phương nói chung. Xây dựng nội dung tuyên truyền phong phú, gần gũi, cụ thể dễ người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện cùng với đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân dễ tiếp cận nội dung xây dựng các danh hiệu thi đua về văn hóa.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các danh hiệu "Gia đình văn hóa", "ấp, khu phố văn hóa", "xã, thị trấn văn hóa" thiết thực, hiệu quả, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác gia đình gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đảm bảo thực chất và ngày càng bền vững.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện xây dựng các danh hiệu thi đua về văn hóa gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn huyện.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể, đơn vị và địa phương trong đánh giá, xét tặng các danh hiệu thi đua về văn hóa đảm bảo thống nhất, minh bạch, thực chất, khách quan.

- Thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận các danh hiệu văn hóa. Kịp thời đánh giá, điều chỉnh, khắc phục những hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; kiên quyết loại bỏ bệnh hình thức, chạy theo thành tích.

- Tăng cường sự giám sát của các hộ dân trong công đồng dân cư để có thông tin sát, đúng thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Khen thưởng kịp thời để động viên, khuyến khích các gia đình văn hóa, nhất là các gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm, 5 năm liên tiếp có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.

Trên đây là nội dung tham luận về Tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng xét tặng các danh hiệu văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Bến Cầu.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp!



**TRƯỞNG PHÒNG VH, KH & TT HUYỆN
Nguyễn Thúy Tâm**